



ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน ๑๖ เรื่อง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อวิจัย	ผู้วิจัย	ทุนวิจัย
๑	การพัฒนาความมีวินัยของนักศึกษา วิชาสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้การจัดการความรู้	อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ อ.ฤชชดา เนตรจัด	๓,๐๐๐
๒	ผลของการใช้ชุดฝึกจิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อนักศึกษา	อ.อดุลย์ ปัญญา อ.วิมลวิภา ฤาสกุล	๓,๐๐๐
๓	การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชามนุษยสัมพันธ์สำหรับครูด้วยการเรียนแบบมีส่วนร่วม	อ.ปณตนนท์ เกียรติประภากุล	๓,๐๐๐
๔	ผลของการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยโปรแกรมการฝึกทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองด้านทักษะการตระหนักรู้ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.จิรพันธ์ เครือสาร	๓,๐๐๐
๕	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิ่น	๓,๐๐๐
๖	การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลงษา	๓,๐๐๐
๗	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาจีน รุ่นที่ ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.วิมลวิภา ฤาสกุล	๓,๐๐๐
๘	วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการทำวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร	๓,๐๐๐
๙	การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.ภัทรภรณ์ คำลือสาย	๓,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อวิจัย	ผู้วิจัย	ทุนวิจัย
๑๐	การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo	อ.สมชาย เมืองมูล	๓,๐๐๐
๑๑	การศึกษาผลการสอน เรื่องทฤษฎีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการสะท้อนคิดในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	อ.ภาวิตา วัฒนาภิรมย์สกุล	๓,๐๐๐
๑๒	การศึกษาผลการสอนการประดิษฐ์หนังสือทำมือโดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน	อ.บงกชกร ศุภเกษร	๓,๐๐๐
๑๓	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้สื่อภาพยนตร์	อ.เกษตร วงศ์อุปราข	๓,๐๐๐
๑๔	การพัฒนาทักษะการเล่านิทานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย	อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร	๓,๐๐๐
๑๕	ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ๑ ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔	อ.ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์	๓,๐๐๐
๑๖	การผลิตของเล่นพื้นบ้านระดับปฐมวัยจากการเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.ไพรินทร์ บุหลัน	๓,๐๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน พุแสง)

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง